

## MU-ELT FAQs

Q1: การจัดสอบ MU-ELT จะมีสอบกี่ครั้ง?

A1: คณะศิลปศาสตร์จะจัดให้มีการสอบ MU-ELT ปีละ 3-4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สำหรับครั้งต่อไปๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ [www.la.mahidol.ac.th](http://www.la.mahidol.ac.th) และเฟสบุ๊ก [www.facebook.com/LiberalArts.Mahidol/](https://www.facebook.com/LiberalArts.Mahidol/)

Q2: ข้อสอบ MU-ELT คะแนนเต็มเท่าไร?

A2: 150 คะแนน

Q3: คะแนนสอบเท่าไรถึงจะผ่านเกณฑ์?

A3: 84 คะแนนขึ้นไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 60 เป็นต้นไปเพื่อการผ่านเงื่อนไขความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ทั้งนี้คณะต่างๆอาจมีข้อกำหนดอื่นๆเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดที่คณะของนักศึกษาเองด้วย)

Q4: คะแนนสอบมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาหรือไม่?

A4: มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป หลักสูตรปกติ มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา (ศึกษาคู่มือนักศึกษาของคณะต่างๆ ประกอบ)

Q4: สามารถสอบได้กี่ครั้ง?

A4: สอบได้หลายครั้งจนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

Q5: ควรสอบเมื่อใด?

A5: แนะนำให้นักศึกษาพยายามสอบให้ผ่านภายในการเรียนในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 เพื่อไม่ให้เป็นการระต่อ การเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นหรือเมื่อต้องย้ายไปเรียนยังวิทยาเขตอื่นๆ

Q6: ถ้ามีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างอื่นสามารถนำมาประกอบการสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่?

A6: นักศึกษาสามารถนำคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS หรือ TOEIC มายื่นประกอบการสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้แต่ละประเภทการสอบจะกำหนดคะแนนผ่านไว้ไม่เท่ากัน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย)

Q7: เมื่อทราบคะแนนสอบแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป?

A7: คะแนนของผู้สอบแต่ละท่านจะถูกแจ้งผ่านทางอีเมลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครสอบ และคณะศิลปศาสตร์จะแจ้งผลคะแนนอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

Q8: จำเป็นต้องมีผลสอบฉบับพิมพ์หรือไม่?

A8: แนะนำให้นักศึกษามีผลสอบฉบับพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลคะแนนที่ตนเองสอบได้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการจัดส่งผลสอบ หรือมหาวิทยาลัยอาจไม่ได้รับผลสอบ นักศึกษาจะได้มีหลักฐานไปยืนยันได้อีกทางหนึ่ง

Q9: ผลสอบมีอายุ 2 ปี หากเป็นนักศึกษาแพทย์เรียน 6 ปี ต้องสอบ 3 ครั้ง ใช่หรือไม่?

A9: ผลสอบ MU-ELT มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ ทั้งนี้ ผลคะแนนของผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านักศึกษาได้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องสอบใหม่อีกในระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่

Q10: สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสอบ MU-ELT และนำผลสอบไปใช้ได้จริงหรือไม่และเกณฑ์คะแนนอยู่ที่เท่าไร?

A10: สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสอบเพื่อวัดความสามารถใช้ภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ในเกณฑ์ใดก็ได้ เนื่องจากข้อสอบ MU-ELT ออกแบบมาให้สามารถเทียบเคียงกับแนวข้อสอบ TOEIC ได้ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลหรือผู้ที่ต้องการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจะได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยต่อไป

Q11: การโอน/ชำระค่าสมัครสอบ ต้องโอนเงินจำนวน 400 บาท หรือ 430 บาท หรือ 450 บาท?

A11: ค่าธรรมเนียมการสอบต่อครั้ง = 400 บาท ผลสอบฉบับพิมพ์ = 30 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ = 20 บาท ดังนั้น ท่านสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. ถ้าท่านไม่ต้องการรับผลสอบฉบับพิมพ์ จ่าย 400 บาท
2. ถ้าท่านต้องการรับผลสอบฉบับพิมพ์ แต่มารับด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ จ่าย 430 บาท
3. ถ้าท่านต้องการรับผลสอบฉบับพิมพ์และจัดส่งไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของท่าน จ่าย 450 บาท

ทั้งนี้ท่านควรเลือกการโอน/ชำระเงินเพียงแบบเดียวเพื่อความสะดวกในการติดตามหลักฐานการโอนเงิน

Q12: ในกรณีที่ต้องการรับผลสอบฉบับพิมพ์เพิ่มหลังจากการการโอน/ชำระค่าสมัครสอบ ต้องทำอย่างไร?

A12: ท่านสามารถแจ้งให้ทางคณะศิลปศาสตร์ทราบในวันที่มีการจัดสอบ หรือวันที่ท่านได้รับผลสอบแบบไม่เป็นทางการผ่านทางอีเมลของท่านโดยทำการ reply กลับมาพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าผลสอบฉบับพิมพ์และอาจรวมถึงค่าจัดส่งไปรษณีย์ เพื่อทางคณะศิลปศาสตร์จะได้ทำการจัดทำผลสอบฉบับพิมพ์ให้ท่านต่อไป